

Số: 1155/LĐTĐBXH-NCC

V/v phúc đáp đơn đề nghị của công dân.

Nam Định, ngày 11 tháng 12 năm 2012

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: 9137
	Ngày: 13/12

Kính gửi: ông Hoàng Văn Trường.

Địa chỉ: xóm Lê Lợi, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Sở Lao động - TB và XH nhận được Phiếu chuyển văn bản số 927/TTĐT-TTPA ngày 03/12/2012 của Công Thông tin điện tử Chính phủ về việc chuyển đơn phản ánh của ông hỏi về việc: Bố ông là Hoàng Ngọc Can hiện đang hưởng chế độ mất sức lao động (tỷ lệ mất sức lao động là 81%), đồng thời hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học vậy bố ông có được hưởng chế độ trợ cấp người phục vụ theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ?

Sau khi nghiên cứu, Sở Lao động - TB và XH tỉnh Nam Định trả lời ông như sau:

Theo quy định tại điểm a mục 3 Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng quy định "Người HDKC bị nhiễm chất độc hoá học đồng thời là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hưởng chế độ mất sức lao động được miễn giảm định mức độ suy giảm khả năng lao động" và Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng "Thương binh, thương binh loại B, Bệnh binh, người hưởng chế độ mất sức lao động bị nhiễm chất độc hoá học" được hưởng mức 2. Theo đó ông Hoàng Ngọc Can là đối tượng đang hưởng mất sức lao động thì được miễn giảm định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động và được hưởng chế độ trợ cấp người HDKC bị nhiễm chất độc hoá học ở mức 2 (mức trợ cấp của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80%).

Việc ông Hoàng Ngọc Can đang hưởng chế độ mất sức lao động (tỷ lệ 81%) là tỷ lệ để ông Hoàng Ngọc Can được hưởng các quyền lợi chế độ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện, không phải là tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để tính hưởng chế độ người HDKC bị nhiễm chất độc hoá học.

Do đó ông Hoàng Ngọc Can không được hưởng chế độ trợ cấp người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13.

Sở Lao động - TB và XH trả lời ông được biết.

Chúc ông và gia đình mạnh khoẻ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công TT điện tử Chính phủ (thay báo cáo);
- Lưu VP, NCC.

